



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000  
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับประจำวันที ๑ - ๗ เดือนมกราคม 2559 หน้า 85 มูลค่าข่าว 110,646 -

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

เครื่องเขียน **ข้างจอ**   
วีดิทัศน์ แวดวงคุณนิตน์

## เรื่องของเด็ก

**ว**นสาร์ที่ 9 มกราคมนี้เป็นวันเด็กประจำปี 2559 เป็นธรรมเนียมที่ยึดถือกันมานานที่กำหนดให้ วันสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมในทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ เครื่องเขียนฯ ฉบับนี้จึงขอเขียนถึงเด็กที่ได้ถูกพูดถึงในข่าว ในโลกโซเชียล ดังมากบ้างดั่งน้อยบ้างสักหน่อยนะครับ

**ถ**ิพุดถึงเด็กที่ดังที่สุดในปีที่ผ่านๆ โดยเฉพาะในช่วงท้ายๆ ปี ก็เห็นจะไม่มีใครเกิน **"น้องมะลิ"** ลูกสาววัย 3 ขวบ ของพ่ออุปถุชฎี และแม่โบว์ ตั้งแต่ปรากฏตัวต่อสาธารณชนวันแรกเท่านั้น น้องมะลิก็ได้กลายเป็นขวัญใจมหาชนไปโดยปริยาย ด้วยความน่ารักน่าชัง นิสัยที่สดใสขี้เล่น มีการแสดงมาโชว์ให้พี่ๆ สื่อมวลชนและแฟนคลับได้ชื่นชมอยู่เสมอ จนวันไหนไม่เห็นน้องมะลิ ก็จะมีเสียงหงๆ ไปไม่หยุด

ตั้งแต่นั้นมาได้ตรงไหนรู้ไหม ตรงที่ถ้าจริง ก็จะมีคนมา แอบแฝงหากิน

นั่นจึงมีข่าวว่ามีคนแอบอ้างทำเสื้อน้องมะลิเพื่อหลอกเอาเงิน จากคนใจบุญ เออหนอ...คนเรา

ตอนที่เขียนต้นฉบับอยู่นี้ อาการป่วยของคุณอุปถุชฎี ข่าวว่าดีขึ้นบ้าง ก็ขอให้ดีขึ้นๆ จนน้องมะลิได้อยู่ใกล้ชิดกับคุณพ่อพอสมควรตั้งใจนะครับ

**มี**ข่าวดีขึ้นชมสำหรับเด็กไทยอีก 2 กลุ่มครับ นั่นคือเด็กไทยที่ได้นำเสนอไอเดียเพื่อใช้ในการทดลองในอวกาศ โดยสถาบันเจ็ทซ่า ของประเทศญี่ปุ่น เปรียบเหมือนนักบองคังการนาซ่าของสหรัฐนั่นเอง

เจ็ทซ่าได้เชิญชวนให้เด็กๆ ในเอเชียส่งความคิดว่า ออกจะไปไหนกับอวกาศของเขาทดลองอะไรในห้วงที่ไร้น้ำหนักบ้าง

ถ้าเป็นคุณยายคุณยาย อาจจะสงสัยว่า ยังไงจะแจกให้ทองได้ หรือเปล่าพ่อหนุ่ม

แต่มี 2 ความคิดของเด็กเยาวชนที่ถูกคัดเลือก ความคิดแรกเป็นของ **ต.ญ.วรวิศา ใจดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน** และ **น.ส.ศวีสมณ ใจดี โรงเรียนศรีบุญยานนท์** สองพี่น้องที่ชอบวาดรูป เลยเสนอไอเดียไปทดลองที่ชื่อ "การวาดภาพสีน้ำด้วยฟูกันในสภาพไร้น้ำหนัก"

คนที่ชอบวาดรูปด้วยสีน้ำคงนึกออกนะครับว่า สีน้ำจะมีเนื้อสีที่เหลว เวลลาวาดแรงไม่ถ่วงจะพาให้สีไหลย้อยลงด้านล่าง น้องๆ เลยสงสัยว่าไปวาดบนอวกาศจะเป็นยังไง

ส่วนอีกความคิดหนึ่งเป็นของ **น.ส.สุภัทสร หวังพานิชกุล น.ส.พชรา ภัทรบดี** และ **น.ส.พิชญา กรีพร** จากโรงเรียนมัธยมปัญญาภรณ์ ในหัวข้อว่า "เราสามารถสร้างลมในอวกาศได้หรือไม่" ทั้งสองไอเดียนี้ ได้มีศิลปินผลการทดลองที่ว่าเผยแพร่ไว้เรียบร้อยแล้ว ใครสนใจไปคลิกดูได้ที่ทางเฟซบุ๊ก Jaxa Thailand

ข่าวนี้สำหรับผมเห็นว่ายอดเยี่ยมที่ไอเดียของเด็กไทยได้รับการคัดเลือก แม้สำหรับบางคน จะดูเหมือนเป็นคำถามง่ายๆ ไม่เห็นจะน่าถาม แต่ความคิดแบบนี้ของผู้ใหญ่แหละครับที่สกัดกั้นการพัฒนาความคิดและความกล้าของเด็กดีนัก

เรื่องใหญ่ๆ ตีๆ หลายเรื่องมาจากความคิดที่ดูเหมือนธรรมดา ก็เยอะ

เชื่อว่ายังมีเด็กไทยที่กล้าคิด และมีความคิดดีๆ อีกมาก ขอโอกาสให้เด็กๆ กันด้วยนะครับ ไม่ใช่แค่โอกาสนั่งเก้าอี้ นายภาฯ ในทำเนียบรัฐบาลแค่วันเด็กวันเดียว

**!**เด็กที่ตกเป็นข่าวมีให้เห็นในโทรทัศน์ ในหน้า น.ส.พ. และในโลกโซเชียลอยู่เรื่อยๆ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นข่าวร้ายของเด็กๆ เสียมาก เราได้เห็นข่าวเด็กถูกทำร้ายอยู่บ่อยๆ ทั้งจากพ่อหรือแม่ตนเอง หรือจากพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง จากคนดูสหรือญาติ ไม่เว้นแม้แต่ครูหรือคนแปลกหน้า

เหตุที่เด็กกลายเป็นเหยื่อของความโหดร้ายบ่อยๆ ก็เพราะเด็กไม่สามารถดูแลตัวเองได้ เด็กมีความกลัวเกรงคนที่โตกว่า สภาพร่างกายง่ายต่อการถูกรังแก

หากเปิดไปในหน้ากูเกิ้ล และพิมพ์คำว่า "ข่าวเด็ก" เข้าไป จะพบหัวข้อข่าวที่ขึ้นเป็นอันดับต้นๆ คือ "เด็กจมน้ำ" "เด็กถูกลักพาตัว" "เด็กหาย"

ที่น่าแปลกใจคือเด็กจมน้ำนั้นมิให้เห็นทุกปี โดยเฉพาะช่วงปิดเทอม เด็กกับน้ำนั้นเป็นของคู่กัน โดยเฉพาะตามต่างจังหวัดที่สนุกกับการกระโดดน้ำเล่นตามบึงตามคลอง และด้วยความสนุก ก็มักจะหลง จึงพาให้เกิดเหตุเศร้าเสลดบ่อยๆ พวกเพื่อนๆ ก็ไม่อาจช่วยเพื่อนด้วยกันได้ทัน

ไม่เท่านั้น แม้เด็กเล่นน้ำในสระว่ายน้ำก็ยังเสียชีวิตได้



ข่าวผู้ปกครองไม่หันดูลูกหลานแค่ 5 นาทีหันมาเจอเจออยู่  
กันสละก็มีให้เห็น

**ที่** เริ่มหน้าตาขึ้นเรื่อยๆ คือ “เด็กหาย” ข่าวเด็กทารกถูกลัก  
จากโรงพยาบาลมีบ่อยขึ้น ข่าวเด็กถูกล่อลวงจนหายตัว  
ไปก็เยอะ

ที่สะท้อนใจผู้เสพข่าวในช่วงปีที่ผ่านมาคือเด็กน้อยอายุ 4  
ขวบที่จังหวัดชัยภูมิ ที่ถูกแม่ที่เลี้ยงดูปัจจุบันลักพาตัวมาจาก  
โรงพยาบาลมาเลี้ยงเป็นลูกโดยไม่มีใครรู้ แม่แต่ตายายที่เลี้ยง  
อยู่ด้วย จนแม่จริงๆ สืบหาจนเจอตัวจึงเกิดเป็นคดีความกันขึ้น

ที่น่าสงสารและเห็นใจคือ ตัวเด็ก ที่คงจะสับสนและไม่รู้จะ  
ทำอย่างไร เพราะเชื่อว่าเด็กต้องรักผูกพันกับครอบครัวที่ตนอยู่  
ด้วยมาตั้งแต่เบาะาะ และยอมเห็นแม่แท้ๆ เป็นคนแปลกหน้า  
แต่ก็เห็นใจคนเป็นแม่ตัวจริงที่ยังไงก็ยอมอยากได้ลูกกลับคืน  
ฟังดูเป็นเรื่องในนิยายมากเกินไป

คดีความก็ต้องว่ากันไป แต่จิตใจของเด็กนั้นน่าเป็นห่วง  
ที่สุด

**ปี** ดทักด้วยเรื่อง “คำขวัญวันเด็ก” ตอนที่เขียนต้นฉบับ  
ยังไม่รู้ว่าลุงตุ๋นของหลานๆ จะมอบคำขวัญอะไรให้  
เป็นของขวัญ แต่หากถามว่าใครจำคำขวัญของปีล่าสุดได้บ้าง  
เชื่อว่าคงไม่มีใครจดจำได้

เฉลยจากลุงตุ๋นก็คือ “**ความรู้คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต**”  
สั้น ง่าย กระชับ แต่จำไม่ได้ (ฮา)

เพราะเด็กๆ หรือแม้แต่ผู้ใหญ่ไม่ได้ให้ความสำคัญอันใดกับ  
คำขวัญกันอยู่แล้ว ตั้งมากตั้งไปใครอยากทำอะไรก็ทำไป จะมีความ  
รู้ จะมืออนาคตแค่ไหนไม่รู้เหมือนกัน

ส่วนนมตะวาจาที่ใช้พูดถึงเด็กกันอยู่เสมอก็คือ “**เด็กวันนี้ คือ  
ผู้ใหญ่ในวันหน้า**”

แต่จากข่าวคราวร้ายๆ ของเด็กที่เป็นผู้ถูกรกระทำอยู่บ่อยๆ  
เพราะผู้ใหญ่เห็นว่าเด็กเป็นเด็กทำอะไรก็ได้ รั้งแก๊งง่าย ไม่มี  
พิษสง จึงอยากให้เปลี่ยนมุมมองที่มีต่อเด็กเสียใหม่ โดยเปลี่ยน  
ให้เป็น

**“เด็กไทย คือ ผู้ใหญ่ในวันหน้า”**

เวลาเราคิดจะทำ จะพูดอะไรกับเด็กๆ ให้มองว่าเขา  
เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่ง เราก็จะมีความคิดไปอีกแบบหนึ่งที่เปลี่ยนไป  
แน่นอน เราจะระวังตัวมากขึ้น เราจะไม่ถือว่าเขาเป็นคนอ่อนแอ

ไม่มีความคิดเป็นของตนเอง ต้องฟังผู้ใหญ่อย่างเดียวอีกต่อไป  
แต่เรายินดีจะรับฟังความคิดของผู้ใหญ่ร่างเล็กๆ คนนี้แทน

เราฝึกให้เด็กเป็นผู้ใหญ่ได้เร็วเท่าไร ประเทศชาติก็จะมี  
ผู้ใหญ่ที่มีความคิด ความรับผิดชอบไปเองเร็วเท่านั้น โดยไม่  
ต้องรอให้เขาเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าเลย

**อีกหน่อยวันเด็กแห่งชาติก็เป็นแต่ชื่อ เพราะจริงๆ  
มันคือวันผู้ใหญ่ดีๆ นี่เอง ●**

**หมายเหตุ :** คำขวัญวันเด็กปี 2559 ที่ พล.อ.ประยุทธ์  
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ไว้คือ “**เด็กดี หมั่นเพียร  
เรียนรู้อ่าน คิด**”

